

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

10 ต.ค. 2560

Page :

5

No :

60351101

# ปตท.สผ.ผนึก 'แก๊สพรอมฯ' เร่งลงทุนแหล่งปิโตรเลียม

สร้างความมั่นคงพลังงาน  
บริษัทน้ำมัน-ก๊าซ  
หาพันธมิตรทั่วโลก

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท. ส่ง ปตท.สผ.จับมือแก๊สพรอมเนฟ รัสเซีย จ่อร่วมลงทุน-ประมูลแหล่งปิโตรเลียมต่างประเทศ ส่งบริษัทในเครือ พิจารณาซื้อคาตาลิสติกจากโรงงานเกิดใหม่ในรัสเซียแทนแหล่งอื่น พร้อมแก้ปัญหาธุรกรรมการเงินรองรับธุรกิจเทรดดิ้งระหว่างกัน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยมว่ากลุ่มปตท. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาธุรกิจ กับนายอเล็กซานเดอ ดุคอฟสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แก๊สพรอมเนฟ พีจีเอสซี (Gazpromneft PJSC) สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยภายใต้กรอบดังกล่าว จะมีความร่วมมือกันใน 2-3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และแก๊สพรอมฯ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมเดียวกันในต่างประเทศ จึงมีข้อตกลงที่จะเข้าไปร่วมประมูล หรือร่วมลงทุนด้วยกัน แต่จะเป็นประเทศใด ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ส่วนอีกความร่วมมือคือ รัสเซียได้จัดตั้งโรงงานคาตาลิสติก หรือตัวเร่งปฏิกิริยาใน

หน่วยแตกโมเลกุลที่ใช้ในกระบวนการกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งมีข้อตกลงที่จะให้บริษัทในเครือปตท. ที่จำเป็นต้องใช้คาตาลิสติก พิจารณาโอกาสที่จะจัดซื้อจากรัสเซียแทนการจัดซื้อจากประเทศอื่น เพราะเป็นการจัดตั้งโรงงานผลิตใหม่ประสิทธิภาพอาจดีกว่าการซื้อจากแหล่งอื่น



เทวินทร์ วงศ์วานิช

นายเทวินทร์กล่าวว่า หลังจากทีกลุ่มปตท. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท แก๊สพรอมฯ ซึ่งเป็นบริษัทแก๊สแห่งชาติของรัสเซีย และบริษัท รอสเนฟ (Rosneft) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของรัสเซีย ช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมวางระบบทางการเงินระหว่างกัน แต่เป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์สหรัฐแซงก์ชันหรือต่ออายุมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้ระบบการชำระเงินทำได้ยาก เพราะไม่มีสถาบันการเงินที่จะเข้ามาการันตีการทำธุรกรรม แต่จากการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันสามารถทำธุรกิจทางการเงินได้สะดวกและการซื้อขายจะเป็นไปตามกลไกตลาด

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน ส.ค. 2559 ปตท. ได้จัดตั้งบริษัทปตท.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ลอนดอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกดำเนินธุรกิจ

เทรดดิ้งน้ำมันและก๊าซ มีสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดังนั้นหากจะซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียในอนาคตบริษัทดังกล่าวก็สามารถทำธุรกิจเทรดดิ้งกับรัสเซียได้ โดยจะพิจารณาในจังหวะที่เหมาะสม

เมื่อเดือน ก.พ. 2559 ปตท. ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท รอสเนฟ และบริษัท แก๊สพรอมฯ เพื่อเป็นพันธมิตรด้านพลังงานในระยะยาว โดยปตท. ได้พิจารณาแนวทางการร่วมมือในหลายรูปแบบ อาทิ 1. การซื้อน้ำมันจากรัสเซีย 2. การเข้าไปร่วมลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ 3. การซื้อก๊าซแอลเอ็นจีแบบสัญญาระยะยาว และเข้าไปร่วมถือหุ้นในแหล่งผลิต เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือกับรัสเซียครั้งนี้ นับเป็นอีกความร่วมมือที่จะเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย ในฐานะประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานมากกว่าครึ่งของการใช้ในประเทศ การสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับประเทศทั่วโลกจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงในระยะยาว แม้ว่า รัสเซียจะเป็นประเทศที่ไม่คุ้นเคยนัก ทั้งที่มีทรัพยากรทั้งน้ำมันและก๊าซติดอันดับหนึ่งในสามของโลก มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่อาจจะแตกต่างจากที่ไทยได้เรียนรู้จากประเทศตะวันตก

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดด้านภาษาและปัญหาเรื่องการ Sanction จากสหรัฐและยุโรปอีกด้วย ปตท. เห็นจุดอ่อนเรื่องนี้ และได้มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์และระบบทางการเงินเพื่อรองรับการค้าขายและลงทุนกับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ของรัสเซีย เพื่อรองรับการค้าขายและลงทุนกับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ของรัสเซีย